



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๓๐๖

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี/
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ)/ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แจ้งยืนยันช่วงเวลาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ เดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๑ ซึ่งทาง สกอ. พิจารณาในภาพรวมและแจ้งต่อมหาวิทยาลัยถึงความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

และเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจาก สมศ. ว่าจะเข้า
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สมศ. อยู่ระหว่างการกำหนดรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายนอกฯ เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ในวันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นี้ หากรายชื่อผู้ประเมินผ่านที่ประชุมแล้ว จะจัดส่งรายชื่อผู้ประเมินให้ สกอ.
เพื่อรับทราบรายชื่อผู้ประเมิน และให้สิทธิการเข้าระบบ CHE QA Online ต่อ สมศ. เพื่อตรวจสอบผล
การดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านระบบ CHE QA Online

๒. สมศ. จะทำการ Pre-Analysis เบื้องต้นผ่านทางระบบ CHE QA Online ก่อนว่าการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจะอยู่ในรูปแบบใด (Non Visit, Partial Visit หรือ Full Visit) และ สมศ. จะแจ้ง
ต่อสถาบันถึงรายชื่อผู้ประเมิน รูปแบบการประเมิน พร้อมทั้งจัดส่งแบบฟอร์มสำหรับการทำ Exclusive
Summary สำหรับสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันจะต้องดำเนินการติดต่อกับทางผู้ประเมินถึงกำหนดวันเข้า
ประเมินด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
จึงจะสามารถติดต่อกับทางผู้ประเมินและกำหนดวันเข้ารับการประเมินต่อไปได้

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ภายหลังจากการประเมินฯ ควรพิจารณาว่า จะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างไร เช่น หลักสูตร และนักศึกษา เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อและคุณสมบัติของกรรมการประเมินฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร คิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ